

จดหมายออนไลน์

(25 มีนาคม 2559)

โดย ชรรมาธิปติ

จะขายที่ดินมาซื้อคอนโดได้เมื่อไหร่

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้ เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า วิลาวัลณ์ ซึ่งขอสงวนวันเดือนปีเกิด ผมจึงของเก็บเป็นความลับ เพศหญิง

ดวงชะตานี้ มีจุดคืออยู่หลายอย่างตามหลักของโศกของวิชาโหราศาสตร์การตะ อย่างเช่น เป็นผู้ มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาดี ซึ่งก็ทำให้เจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่มีความรู้ดี วิชาการดี มีทรัพย์

แต่มันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนที่จะต้องมึจุดอ่อนในดวงชะตา ขึ้นอยู่กับว่า จุดอ่อนของแต่ละคนจะเป็นเรื่องอะไร

ชีวิตของคุณวิลาวัลณ์ มักจะเจอแต่ของยากๆ มักจะมีอุปสรรคเสมอ จะทำอะไรแต่ละอย่างประเภทงานหยาบๆ หรือ งานก๊วดยๆ มักจะไม่ค่อยมี

นอกจากนี้ คุณเองก็ยังคงเป็นคนที่ยังจะคิดเป็นทุกข์ไปเองเสียก่อนเสมอ ทั้งๆที่บางครั้ง ความทุกข์หรือความเดือดร้อนที่ทุกข์ใจนั้น ยังมาไม่ถึง และอาจจะไม่เกิดขึ้นด้วยซ้ำ

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคุณวิลาวัลณ์เองเป็นคนที่มีการศึกษา วิชาการสูง และมีบุคลิกเหมาะที่จะทำงานด้านการเป็นที่ปรึกษา

คำถามแรก อยากทราบว่า อาการป่วยของคุณแม่จะดีขึ้นหรือเปล่า มีอาการปวดหลัง เคยผ่าตัดมาแล้ว แต่อาการปวดก็ยังไม่หาย ตอนนี้อยู่ที่หมอทดลองการรักษาวิธีอื่นอยู่ กำลังรอว่าผลการรักษาจะเป็นอย่างไร

ขอเรียนให้คุณวิลาวัลณ์ และ ท่านผู้อ่านได้ทราบว่า วิชาโหราศาสตร์นั้น แม้ว่าจะสามารถพยากรณ์เรื่องราวของบิดา มารดา และ พี่น้อง ได้ แต่ก็ยังเป็นเพียงภาพกว้างๆเท่านั้น

ในกรณีคำถามของคุณวิลาวัลณ์ นั้น เป็นการถามถึงมารดาในรายละเอียดบุคคลนั้นในขณะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะตอบได้อย่างแม่นยำ ถูกต้อง

ทางที่ดี ควรจะนำเอาวันเดือนปีเกิดของมารดาของคุณมาให้ผมพิจารณาจะพยากรณ์ได้ชัดเจนมากกว่า คำถามข้อนี้จึงขอข้ามไปนะครับ

คำถามที่สอง อยากย้ายงาน จะดีหรือไม่ และจะหางานใหม่ได้หรือไม่ ที่อยากจะออกจากงาน เพราะมีแนวคิดไม่ตรงกับเจ้านาย จะให้ทำงานโดยทำไปเรื่อยๆก็เหนื่อยใจ แต่จะให้หางานใหม่ก็ไม่ใช่ว่าที่จะย้ายงานง่ายๆแล้ว แถมตอนนี้ค่ารักษาคุณแม่มีค่าใช้จ่ายสูง เลยเหมือนไปไหนไม่ได้ แต่ก็อยากออกอยู่บ่อยๆ

คุณวิลาวัลย์ เขียนมาถามผมเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559 เมื่อพิจารณาแล้ว ผมคิดว่า ความรู้สึกถูกกดดันในเรื่องงานของคุณนั้น ไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้นในเดือนมกราคม หรือ ธันวาคมปีที่แล้ว

แต่ความกดดันดังกล่าวน่าจะเริ่มเกิดขึ้นมาตั้งแต่เดือนปลายเดือนตุลาคม จนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน 2558 อันเป็นผลกระทบจากดาวเสาร์(๙)จรในดวงชะตาของคุณ

คิดว่า ตอนที่ผมตอบคำถามของคุณขณะนี้ ปัญหาความกดดันเรื่องงานของคุณน่าจะลดน้อยถอยลงไปเยอะแล้ว ผมคิดว่า คุณอาจจะสัมผัสความคิดที่จะเปลี่ยนงานไปแล้วก็ได้

กระนั้นก็ตาม ในอนาคตอีกไม่กี่เดือน คือประมาณเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และ กันยายนปีนี้ ยังเป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีปัญหากดดันเรื่องงานอีกครั้ง ก็ต้องเตือนให้คุณระมัดระวังในการควบคุมดูแลเรื่องเอกสารสัญญาเอาไว้ให้ดีเป็นพิเศษ

อาจจะสร้างปัญหาแก่คุณได้

คำถามสุดท้าย อยากซื้อคอนโดเพื่อการลงทุนจะดีหรือไม่ พยายามขายที่ดินที่เก็บมานานแล้ว เพื่อเอาเงินมาลงทุนอย่างอื่น เพื่อจะได้รายได้เพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่จะขายที่ได้

พูดถึงพื้นชะตาของคุณก่อน คุณสามารถที่จะทำธุรกิจทางด้านที่ดิน และ บ้าน หรือประเภทอสังหาริมทรัพย์ได้เหมือนกัน แต่ก็ต้องรอบคอบในเรื่องเอกสารสัญญาให้มากเป็นพิเศษด้วย

นอกจากนี้ คุณยังเป็นคนโชคดีที่จะมีโอกาสได้รับมรดกจากพ่อแม่ และ ยังสามารถที่จะรักษาทรัพย์ที่ได้มาให้เหลือเป็นมรดกตกทอดให้คนรุ่นหลังด้วย

ส่วนเรื่องที่ดินที่คุณต้องการจะขายนั้น คิดว่า ช่วงเวลาที่ดีที่น่าจะขายที่ดินดังกล่าวได้ น่าจะอยู่ประมาณเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายน ปีนี้

ก็ขอแนะนำให้ใช้ความพยายามในการเจรจาต่อรองที่ดีที่สุดคุณนะครับ ขอให้โชคดี

สุดท้ายก็ขอให้ คุณ วิลาวัลย์ ช่วยตัดบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ ทุกท่านครับ

หรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** เพศ **พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ thammathipty@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของคุณ โสภณ ครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ชอกซอนทะเลนอนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะ ครับ)

